

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุดสวรรค์
 สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒
 วันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
 ณ. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพุดสวรรค์

ผู้เข้าประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ		หมายเหตุ
๑	นายชูศรี	หนูน้อย	ประธานสภา อบต.	ชูศรี	หนูน้อย	
๒	นายเอียง	หนูน้อย	รองประธานสภา อบต.	เอียง	หนูน้อย	
๓	นายสายชน	รุ่งรวาย	สมาชิก อบต. ม. ๑	สายชน	รุ่งรวาย	
๔	นายสมชาย	เชื้อวงษ์	สมาชิก อบต. ม. ๒	สมชาย	เชื้อวงษ์	
๕	นายประชุม	เอราวรรณ	สมาชิก อบต. ม. ๓	ประชุม	เอราวรรณ	
๖	นายชินพัฒน์	พวงมาลี	สมาชิก อบต. ม. ๓	ชินพัฒน์	พวงมาลี	
๗	นายณรงค์	ทิมเพชร	สมาชิก อบต. ม. ๔	ณรงค์	ทิมเพชร	
๘	นายระพิน	เสียงล้ำ	สมาชิก อบต. ม. ๔	ระพิน	เสียงล้ำ	
๙	นายนิยม	สมใจ	สมาชิก อบต. ม. ๕	นิยม	สมใจ	
๑๐	นายโกศล	ทองมี	สมาชิก อบต. ม. ๕	โกศล	ทองมี	
๑๑	นางนงเยาว์	หนูน้อย	สมาชิก อบต. ม. ๖	นงเยาว์	หนูน้อย	
๑๒	นายอุทัย	อินแดง	เลขานุการสภา	อุทัย	อินแดง	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	
๑	นายอุทัย	อยู่ฉิม	นายก อบต.พุสสวรรค์	อุทัย	อยู่ฉิม
๒	นายณัฐพล	แช่ตั้ง	หัวหน้าสำนักปลัด.	ณัฐพล	แช่ตั้ง
๓	นายพล	อำพร	เลขานุการนายก อบต.	พล	อำพร
๔	นายอำนาจ	คงอยู่	รองนายก อบต.	อำนาจ	คงอยู่
๕	นายปรีชา	เอราวรรณ	รองนายก อบต.	ปรีชา	เอราวรรณ
๖	นางนัฐวรรณ	สุขสวัสดิ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	นัฐวรรณ	สุขสวัสดิ์
๗	นายจำลอง	บุตรจันทร์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	จำลอง	บุตรจันทร์
๘	นางสาวศิวรรจน์	บุญกุลธนพัฒน์	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ศิวรรจน์	บุญกุลธนพัฒน์
๙	นางสุกัญญา	ตาลลักษณ์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สุกัญญา	ตาลลักษณ์
๑๐	นางสาววันเพ็ญ	แช่ตั้ง	นักทรัพยากรบุคคล	วันเพ็ญ	แช่ตั้ง
๑๑	นางสาวประภาพร	ดีเด่น	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	ประภาพร	ดีเด่น
๑๒	นางสาวบุญนำ	สตไส	จพง.ธุรการ	บุญนำ	สตไส

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ข้อความ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุสสวรรค์ เข้าร่วมประชุมเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลพุสสวรรค์ทั้งหมด ขาดการประชุม - คน

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ กล่าว ในเมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาพร้อมแล้ว ตามระเบียบถือว่าสมาชิก

เข้าประชุมครบองค์ประชุม กระผมขอเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุสสวรรค์ได้ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น ทางสภาฯจึงได้ทำหนังสือขออนุญาตทางนายอำเภอแก่งกระเจานเพื่อขอขยายเวลาการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ยังไม่แล้วเสร็จ และเรื่องอื่นๆ ทางอำเภอแก่งกระเจานได้ตอบหนังสือกลับอนุญาตให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุสสวรรค์ขยายเวลาการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ออกไปอีกเป็นเวลา ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๓๐

(๓)

สิงหาคม ๒๕๖๒ ตามหนังสืออำเภอแก่งกระจาน ที่ พบ ๐๐๒๓.๗/๒๓๙๒ ลง
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ จึงแจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพ
สุวรรณค์ทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

ประธานสภาฯ กล่าว

สมาชิก อบต.ทุกคน
ประธานสภาฯ กล่าว

มติในที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ตามที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้แจกบันทึกรายงานประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลพสุวรรณค์ สมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพ
สุวรรณค์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม
๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดหรือทางผู้บริหาร อบต. จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
บันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้วหรือไม่ ขอให้ทุกท่านตรวจสอบครับ

ไม่มีข้อแก้ไขอันใด

ถ้าไม่มีกระผมขอให้สมาชิกสภา อบต.พสุวรรณค์ ยกมือรับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่แล้ว

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพสุวรรณค์สมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๓

ประธานสภาฯ กล่าว

การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพสุวรรณค์ เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระที่สอง ขึ้นแปรญัตติ
ในระเบียบวาระนี้เป็นการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ซึ่งทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพสุวรรณค์ได้ส่งร่างข้อบัญญัติให้
คณะกรรมการแปรญัตติดำเนินการแปรญัตติแล้ว และทางประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติได้ทำรายงานเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพสุวรรณค์
รายละเอียดมีดังนี้ ร่างข้อบัญญัติของผู้บริหารท้องถิ่นเสนอเข้าสู่สภา อบต. พ
สุวรรณค์ และทางสภา อบต. พสุวรรณค์ ได้กำหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติ
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องทางคณะกรรมการแปรญัตติขอแจ้งทางสภา อบต. พ
สุวรรณค์ ว่าในการกำหนดระยะเวลายื่นคำขอแปรญัตติ เพื่อให้ทางสมาชิก อบต. พ
สุวรรณค์ หรือผู้บริหารส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลพสุวรรณค์มายื่นคำขอแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลพสุวรรณค์นั้นไม่มี
สมาชิก อบต. พสุวรรณค์ หรือผู้บริหาร อบต. พสุวรรณค์มายื่นขอแปรญัตติแต่อย่างใด
และทางคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
พร้อมได้เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพสุวรรณค์เข้ามาร่วมประชุมเพื่อ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพสุวรรณค์ เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามร่างเดิมที่ทางผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตำบลได้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพสุวรรณค์พร้อมกับทาง
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพสุวรรณค์ได้รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ เมื่อ วันที่

- ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ แล้วนั้นคณะกรรมการไม่ขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลพุสวรรณคีรีที่ได้เสนอมาร้อยอย่างใด พร้อมกับขอยื่นตามร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำบลพุสวรรณคีรี เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ตามร่างเดิม ที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรณคีรีได้รับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติเมื่อ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ต่อไป จึงรายงานให้ทางสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลพุสวรรณคีรีทราบ เมื่อไม่มีสมาชิกเสนอขอแปรญัตติ และ
คณะกรรมการแปรญัตติ มีมติยื่นตามร่างเดิม ดังนั้นกระผมขอมติที่ประชุม จะ
เห็นชอบให้ผ่านในวาระที่สอง หรือไม่
- สมาชิก อบต.ทุกคน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรณคีรีทุกคนยกมือให้ความเห็นชอบ ร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรณคีรี เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวาระที่สองตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผู้บริหาร
เสนอ
- มติที่ประชุม เห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบับที่สภาได้รับหลักการแห่งร่างในวาระ
แรก
- ระเบียบวาระที่ ๔ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรณคีรี เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระที่สาม
- ประธานสภาฯ กล่าว ในระเบียบวาระนี้เป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวาระที่สาม ซึ่งจะไม่มี
การอภิปรายอันใดอีกจะเป็นการลงมติอย่างเดียว กระผมขอให้เลขานุการนับ
จำนวนยอดสมาชิก อบต. พุสวรรณคีรี ว่ามีผู้ใดขาดการประชุมหรือไม่ เพราะจะเป็น
การลงมติในวาระที่สาม
- เลขานุการสภาฯ กล่าว เรียงประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรณคีรีในขณะนี้มีสมาชิก อบต. พุ
สวรรณคีรีอยู่ในที่ประชุมครบทุกคนไม่มีใครขาดครับ
- ประธานสภาฯ กล่าว ในเมื่อสมาชิก อบต. พุสวรรณคีรีอยู่ครบทุกคนกระผมขอมติในที่ประชุมว่าจะเห็นชอบ
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรณคีรี เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบับที่ได้รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติเมื่อ
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ และตามที่คณะกรรมการแปรญัตติยื่นตามร่างเดิม
หรือไม่กระผมขอมติในที่ประชุม
- สมาชิก อบต.ทุกท่าน สมาชิก อบต. พุสวรรณคีรีทุกคนยกมือเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
พุสวรรณคีรี เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และไม่มี
สมาชิก อบต. พุสวรรณคีรียกมือไม่เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

มติที่ประชุม เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลพยุหะสุวรรณ์แต่อย่างใด
เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะสุวรรณ์ เรื่อง งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๕

ประธานสภาฯ กล่าว

การพิจารณาการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ในระเบียบวาระนี้เป็นการพิจารณาการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะสุวรรณ์ได้มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะสุวรรณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ตาม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสะอิ่ง ซ้ำสะอาด หมู่ที่ ๓ บ้านมะขามโพรง ตำบลพยุหะสุวรรณ์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.พยุหะสุวรรณ์กำหนด งบประมาณ ๑๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท พร้อมกับทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะสุวรรณ์ได้มีมติ อนุมัติให้กันเงินไว้เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะสุวรรณ์ สมัย วิสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปแล้วนั้น จากการสำรวจพื้นที่ดำเนินการโครงการดังกล่าวข้างต้นระยะ ทางเข้าไปในที่ดินของชาวบ้านซึ่งชาวบ้านไม่ได้กันไว้เป็นทางสาธารณะประโยชน์ จึงไม่สามารถดำเนินการได้โดยระยะทางที่จะดำเนินการได้ระยะทางกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร จากการสำรวจวัดระยะทางได้ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๑ เมตร จึงขอให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะสุวรรณ์พิจารณาให้มีการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน นางสะอิ่ง ซ้ำสะอาด หมู่ที่ ๓ บ้านมะขามโพรง ตำบลพยุหะสุวรรณ์ อำเภอแก่ง กระจาน จังหวัดเพชรบุรี ระยะทางกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.พยุหะสุวรรณ์กำหนด งบประมาณ ๑๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงใหม่เป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสะอิ่ง ซ้ำ สะอาด หมู่ที่ ๓ บ้านมะขามโพรง ตำบลพยุหะสุวรรณ์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัด เพชรบุรี ระยะทางกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๓ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.พยุหะสุวรรณ์กำหนด งบประมาณ ๕๖,๒๒๕.๐๐ บาท เพื่อทางผู้บริหารจะได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อไป กระผมขอให้ทางเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะสุวรรณ์ ชี้แจง ระเบียบ ข้อกฎหมายในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณในครั้งนี้

(๒)

- เลขานุการสภาฯ กล่าว เรียนประธานสภาและสมาชิก อบต.พุสสวรรค์ทุกท่าน กระผม นายอุทัย อินแดง ตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุสสวรรค์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หมวด ๔ เรื่องการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๙ ว่าด้วยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอขอบคุณครับ
- ประธานสภาฯ กล่าว ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ที่ได้ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หมวด ๔ เรื่องการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๙ ต่อไปกระผมขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุสสวรรค์ ชี้แจงรายละเอียดในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณในครั้งนี้อย่างไรเพื่อให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุสสวรรค์พิจารณาต่อไปครับ
- นายก อบต. กล่าว เรียน ท่านประธานสภาและสมาชิก อบต.พุสสวรรค์ทุกท่าน กระผม นายอุทัย อยู่ฉิม ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุสสวรรค์ ตามที่ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุสสวรรค์กล่าวข้างต้นกระผมขอให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุสสวรรค์พิจารณาอนุมัติให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณในครั้งนี้อย่างไรต่อไปโดยจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตามรายการต่อไปนี้
- ข้อความเดิม**
รายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสะอั้ง ข้าสะอาด หมู่ที่ ๓ บ้านมะขามโพรง ตำบลพุสสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ระยะทางกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.พุสสวรรค์กำหนด งบประมาณ ๑๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท
- ข้อความใหม่**
รายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสะอั้ง ข้าสะอาด หมู่ที่ ๓ บ้านมะขามโพรง ตำบลพุสสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ระยะทางกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๓ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.พุสสวรรค์กำหนด งบประมาณ ๕๖,๒๒๕.๐๐ บาท
- กระผมขอให้ทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุสสวรรค์พิจารณาอนุมัติ ขอขอบคุณ

- ประธานสภาฯ กล่าว ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุนสุวรรณ์ได้ชี้แจงมานี้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลพุนสุวรรณ์จะซักถามหรือไม่
- สมาชิก อบต.ทุกคน กล่าว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุนสุวรรณ์ทุกคนเห็นด้วยที่จะให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณในข้อบัญญัติตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุนสุวรรณ์ชี้แจงมา
- ประธานสภาฯ กล่าว ในเมื่อสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลพุนสุวรรณ์ทุกท่านเห็นด้วยให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายจากที่ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุนสุวรรณ์ได้พิจารณาอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายเมื่อคราวประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ในรายการจากเดิมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสะอิ่ง ข้าสะอาด หมู่ที่ ๓ บ้านมะขามโพรง ตำบลพุนสุวรรณ์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ระยะทางกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.พุนสุวรรณ์กำหนด งบประมาณ ๑๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงใหม่เป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสะอิ่ง ข้าสะอาด หมู่ที่ ๓ บ้านมะขามโพรง ตำบลพุนสุวรรณ์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ระยะทางกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๓ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.พุนสุวรรณ์กำหนด งบประมาณ ๕๖,๒๒๕.๐๐ บาท กระทบขอมติในที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณในครั้งนี้ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุนสุวรรณ์เสนอมาหรือไม่ กระทบขอมติในที่ประชุมด้วยครับ
- สมาชิก อบต.ทุกคน กล่าว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุนสุวรรณ์ทุกคนยกมืออนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ทหารค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตามรายการต่อไปนี้
- ข้อความเดิม**
รายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสะอิ่ง ข้าสะอาด หมู่ที่ ๓ บ้านมะขามโพรง ตำบลพุนสุวรรณ์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ระยะทางกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.พุนสุวรรณ์กำหนด งบประมาณ ๑๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท
- ข้อความใหม่**
รายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสะอิ่ง ข้าสะอาด หมู่ที่ ๓ บ้านมะขามโพรง ตำบลพุนสุวรรณ์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ระยะทางกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่

มติในที่ประชุม

น้อยกว่า ๙๓ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.พุสสวรรค์กำหนด
งบประมาณ ๕๖,๒๒๕.๐๐ บาท
อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวกค้ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนางสะอึ่ง ข้าสะอาด หมู่ที่ ๓ บ้านมะขามโพรง ตำบลพุสสวรรค์
อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ระยะทางกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.พุสสวรรค์กำหนด งบประมาณ ๑๑๑,๐๐๐.๐๐
บาท แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใหม่เป็นรายการโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสะอึ่ง ข้าสะอาด หมู่ที่ ๓ บ้าน
มะขามโพรง ตำบลพุสสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๙๓ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.พุสสวรรค์กำหนด
งบประมาณ ๕๖,๒๒๕.๐๐ บาท ได้

ระเบียบวาระที่ ๖

ประธานสภาฯ กล่าว

เรื่องอื่น ๆ

ในระเบียบวาระนี้มีสมาชิกท่านใดจะมีเรื่องเสนอหรือไม่หากไม่มีกระผมขอให้ทาง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุสสวรรค์ดำเนินการทำหนังสือถึงท่านกำนัน
เพื่อสอบถามการใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทางสภาฯ ได้อนุมัติไว้ให้ใช้ส่วนรวมว่าได้
ดำเนินการใช้ส่วนรวมหรือไม่ต่อไป

นายโกศล ทองมี

สมาชิก อบต. หมู่ ๕ กระผมขอให้ทางผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพุ
สสวรรค์เร่งทำสัญญาโครงการที่เหลือให้เสร็จสิ้นโดยเร็วครับ และอีกเรื่องพื้นที่ทับ
ซ้อนของนากรวย หมู่ที่ ๕ ขอให้ทางผู้บริหารของ อบต.ช่วยประสานกับตำบลวัง
จันทร์ในการพัฒนาด้วยครับ

นายก อบต. กล่าว

ประธานสภาฯ กล่าว

มติในที่ประชุม

พื้นที่ทับซ้อนของนากรวย หมู่ที่ ๕ จะหารือกับนายก อบต.วังจันทร์ต่อไปครับ
มีสมาชิกท่านใดจะมีเรื่องเสนอหรือไม่หากไม่มีกระผมขอปิดการประชุม
รับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

อุทัย อินแดง

ชูศรี หนูน้อย

(นายอุทัย อินแดง)

(นายชูศรี หนูน้อย)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุสสวรรค์

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุสสวรรค์

มติในที่ประชุม

น้อยกว่า ๙๓ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.พุสสุวรรค์กำหนด
งบประมาณ ๕๖,๒๒๕.๐๐ บาท
อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนางสะอึ่ง ข้าสะอาด หมู่ที่ ๓ บ้านมะขามโพรง ตำบลพุสสุวรรค์
อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ระยะทางกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.พุสสุวรรค์กำหนด งบประมาณ ๑๑๑,๐๐๐.๐๐
บาท แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใหม่เป็นรายการโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสะอึ่ง ข้าสะอาด หมู่ที่ ๓ บ้าน
มะขามโพรง ตำบลพุสสุวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๙๓ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.พุสสุวรรค์กำหนด
งบประมาณ ๕๖,๒๒๕.๐๐ บาท ได้

ระเบียบวาระที่ ๖

ประธานสภาฯ กล่าว

เรื่องอื่น ๆ

ในระเบียบวาระนี้มีสมาชิกท่านใดจะมีเรื่องเสนอหรือไม่หากไม่มีกระผมขอให้ทาง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุสสุวรรค์ดำเนินการทำหนังสือถึงท่านกำนัน
เพื่อสอบถามการใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทางสภาฯ ได้อนุมัติไว้ให้ใช้ส่วนรวมว่าได้
ดำเนินการใช้ส่วนรวมหรือไม่ต่อไป

นายโกศล ทองมี

สมาชิก อบต. หมู่ ๕ กระผมขอให้ทางผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพ
สุวรรค์เร่งทำสัญญาโครงการที่เหลือให้เสร็จสิ้นโดยเร็วครับ และอีกเรื่องพื้นที่ทับ
ซ้อนของนากรวย หมู่ที่ ๕ ขอให้ทางผู้บริหารของ อบต.ช่วยประสานกับตำบลวัง
จันทร์ในการพัฒนาด้วยครับ

นายก อบต. กล่าว

พื้นที่ทับซ้อนของนากรวย หมู่ที่ ๕ จะหารือกับนายก อบต.วังจันทร์ต่อไปครับ
มีสมาชิกท่านใดจะมีเรื่องเสนอหรือไม่หากไม่มีกระผมขอปิดการประชุม
รับทราบ

ประธานสภาฯ กล่าว

มติในที่ประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายอุทัย อินแดง)

(นายชูศรี หนูน้อย)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุสสุวรรค์

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุสสุวรรค์

มติในที่ประชุม

น้อยกว่า ๙๓ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.พุสสวรรค์กำหนด
งบประมาณ ๕๖,๒๒๕.๐๐ บาท
อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนางสะอึ่ง ข้าสะอาด หมู่ที่ ๓ บ้านมะขามโพรง ตำบลพุสสวรรค์
อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ระยะทางกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.พุสสวรรค์กำหนด งบประมาณ ๑๑๑,๐๐๐.๐๐
บาท แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใหม่เป็นรายการโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสะอึ่ง ข้าสะอาด หมู่ที่ ๓ บ้าน
มะขามโพรง ตำบลพุสสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง
กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๙๓ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.พุสสวรรค์กำหนด
งบประมาณ ๕๖,๒๒๕.๐๐ บาท ได้

ระเบียบวาระที่ ๒

ประธานสภาฯ กล่าว

เรื่องอื่น ๆ

ในระเบียบวาระนี้มีสมาชิกท่านใดจะมีเรื่องเสนอหรือไม่หากไม่มีกระผมขอให้ทาง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุสสวรรค์ดำเนินการทำหนังสือถึงท่านกำนัน
เพื่อสอบถามการใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทางสภาฯ ได้อนุมัติไว้ให้ใช้ส่วนรวมว่าได้
ดำเนินการใช้ส่วนรวมหรือไม่ต่อไป

นายโกศล ทองมี

สมาชิก อบต. หมู่ ๕ กระผมขอให้ทางผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพ
ุสสวรรค์เร่งทำสัญญาโครงการที่เหลือให้เสร็จสิ้นโดยเร็วครับ และอีกเรื่องพื้นที่ทับ
ซ้อนของนากรวย หมู่ที่ ๕ ขอให้ทางผู้บริหารของ อบต.ช่วยประสานกับตำบลวัง
จันทร์ในการพัฒนาด้วยครับ

นายก อบต. กล่าว
ประธานสภาฯ กล่าว
มติในที่ประชุม

พื้นที่ทับซ้อนของนากรวย หมู่ที่ ๕ จะหารือกับนายก อบต.วังจันทร์ต่อไปครับ
มีสมาชิกท่านใดจะมีเรื่องเสนอหรือไม่หากไม่มีกระผมขอปิดการประชุม
รับทราบ
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายอุทัย อินแดง)

(นายชูศรี หนูน้อย)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุสสวรรค์

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุสสวรรค์

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....

(นายเอื้อง หนูน้อย)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....

(นายระพิน เสียงล้ำ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....

(นายประชุม เอราวรรณ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม